

THÀNH ỦY CAO BẰNG
BAN TUYÊN GIÁO

*

TÀI LIỆU
PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ
Tháng 9 năm 2023

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TRONG NỘI BỘ CỦA ĐẢNG

Stt	Nội dung
1	Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
2	Kế hoạch số 307-KH/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 12/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
3	Kế hoạch số 210/KH-UBND, ngày 28/7/2023 của UBND thành phố Cao Bằng về tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 -2025” trên địa bàn thành phố Cao Bằng
4	Tin hoạt động của Thành phố

1. Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Cao Bằng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Cao Bằng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; hiệu quả hoạt động, giám sát phản biện xã hội chưa cao. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách.

2. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chuẩn tốt các điều kiện, nội dung và tổ chức thành công đại hội, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

3. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của Đại hội. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có thể tăng nhưng *không vượt quá 10%* so với Đại hội trước.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực chào mừng Đại hội.

6. Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức Đại hội trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Thời gian tiến hành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp như sau:

Cấp xã: Thời gian đại hội không quá 01 ngày, hoàn thành trước ngày 15/4/2024; thời gian tổ chức đại hội điểm xong trong tháng 01/2024.

Cấp huyện: Thời gian đại hội không quá 02 ngày, hoàn thành trong tháng 6/2024; thời gian tổ chức đại hội điểm hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

Cấp tỉnh: Thời gian đại hội không quá 2,5 ngày, hoàn thành trong tháng 8/2024.

8. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để triển khai đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh.

9. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

2. Kế hoạch số 307-KH/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 12/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Cấp ủy, tổ chức đảng ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan, Chương trình hành động số 15-CTr/TU của Thành ủy; kịp thời khắc phục hạn chế trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận của Nhân dân.

- Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy; đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành văn bản của Đảng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền, vận động.

- Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến thực chất, tích cực lan toả tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời của cấp ủy, tổ chức đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị, gắn với xây dựng, áp dụng các tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả, chất lượng tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của cấp ủy đã giao nhiệm vụ cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

2.2. *Nhiệm vụ cụ thể*

- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố

+ Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố trong đó thực hiện tốt công tác chuẩn bị kỳ họp, hoạt động thẩm tra của các Ban; thảo luận, giải trình và chất vấn tại các kỳ họp; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề, giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện các ý kiến sau giám sát, thực hiện tái giám sát; lựa chọn các vấn đề được xã hội quan tâm, nổi lên trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương, tổ chức phiên giải trình, phiên chất vấn giữa hai kỳ họp.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình, quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, cải cách hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo đồng bộ với công tác cải cách hành chính Nhà nước, cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố

+ Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cao Bằng khoá XVIII, chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Định kỳ rà soát, cập nhật các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết cấp ủy các cấp về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đưa vào chương trình công tác năm để tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm tra việc cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân còn để tồn đọng, ách tắc quá nhiều công việc; quan tâm chỉ đạo, điều hành giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và của Hội đồng nhân dân Thành phố.

+ Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Ủy ban nhân dân Thành phố gắn với nâng cao chất lượng cụ thể hoá và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố; thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Thành ủy (nếu có), đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Ủy ban nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành.

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo; xác định những vấn đề hệ trọng, nhiệm vụ khó, phức tạp thuộc chức năng, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố cần được cấp ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế phối hợp để lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia giải quyết.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố gắn với đẩy mạnh xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh

bạch theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

+ Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước.

- *Ban Tổ chức Thành uỷ*

+ Rà soát, kiện toàn, hoàn thiện các loại hình tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nghiên cứu tham mưu đề xuất thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc Đảng bộ Thành phố. Phối hợp tổ chức Hội thảo về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại đơn vị kinh tế tư nhân.

+ Thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế, Kết luận số 380-KL/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026; Kế hoạch số 294-KH/TU, ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về quản lý và sử dụng biên chế năm 2023, giai đoạn 2023-2026; xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

+ Rà soát, điều chỉnh khung vị trí việc làm và số lượng người làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị, đảm bảo đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc trong từng cơ quan, tổ chức cơ sở để xác định tổng biên chế trong hệ thống chính trị thành phố Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2031.

+ Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 16/7/2021 của Tỉnh uỷ về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 29/10/2021 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025.

+ Tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 15/7/2021 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, giai đoạn 2021 - 2025.

+ Triển khai thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 195-KH/TU, ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025.

+ Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025, 2021 - 2026; 2025 - 2030, 2026 - 2031, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2030 - 2035, 2031 - 2036.

+ Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ; bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; quy hoạch, luân chuyển cán bộ; thực hiện nghiêm các quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật; quy định về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ.

+ Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chí đánh giá xếp loại lãnh đạo quản lý gắn với kết quả thực hiện chương trình hành động cá nhân; tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

+ Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Triển khai, tổ chức xây dựng mô hình sinh hoạt 4 tốt (*Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt*) gắn với đẩy lùi suy thoái, tiêu cực, kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngay từ nội bộ.

+ Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá các quy định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

+ Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát, tập trung các biện pháp.

+ Rà soát, hoàn thiện các quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nghiên cứu ban hành hướng dẫn khung quy trình tổng thể công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

+ Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng.

+ Tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

+ Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, bộ máy, biên chế cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban kiểm tra và Ủy ban kiểm tra. Tiếp tục cụ thể hoá và lãnh đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí

thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Ban Tuyên giáo Thành ủy

+ Tham mưu tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

+ Nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

+ Tiếp tục tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề hằng năm của Đảng bộ Thành phố tạo chuyển biến tích cực, lan toả tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên.

+ củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban chỉ đạo 35) Thành phố, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, lực lượng chức năng kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

+ Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu xây dựng kế hoạch về thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021-2025”.

+ Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Cao Bằng về nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội giai đoạn 2021-2025. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Ban Dân vận Thành ủy

+ Chủ trì, phối hợp nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần mở rộng dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

+ Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quy chế số 04- QC/TU, ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng; Quy chế số 04-QC/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố

Cao Bằng; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 09/11/2022 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác vận động, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn Thành phố; Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025...

+ Đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” của hệ thống chính trị gắn với cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, phục vụ doanh nghiệp và người dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri của cơ quan dân cử, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, gặp gỡ đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri.

+ Tăng cường trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền trực tiếp tuyên truyền vận động, nhất là trong thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; giải quyết đơn thư, vụ việc phức tạp, kéo dài; phòng, chống và đẩy lùi hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp...

- Văn phòng Thành ủy

+ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ lãnh đạo; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các cấp ủy, tổ chức trực thuộc.

+ Chủ trì tổng kết thực hiện Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đổi mới lề lối, tác phong công tác trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng và cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; xây dựng quy định, quy trình về ban hành văn bản của Đảng; quy định về sơ kết, tổng kết nghị quyết, chủ trương của Đảng.

+ Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, theo hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp, lề lối làm việc khoa học, thực chất, đúng nguyên tắc phù hợp với khung quy chế mẫu của Trung ương, của Tỉnh ủy.

+ Cụ thể hoá các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy; khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ. Đưa công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc là nội dung bắt buộc trong chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.

+ Nghiên cứu xây dựng quy định tổng thể về quy trình, cách thức xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo khép kín từ khi xây dựng và ban hành nghị quyết cho đến khi tổ chức thực hiện hoàn thành.

+ Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 295-KH/TU ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cải cách hành chính

trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025.

+ Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; đồng thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

+ Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu với Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn Thành phố.

+ Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tập trung thực hiện đồng bộ việc phát hiện, xử lý với công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giáo dục văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

+ Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị.

+ Tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện các thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

+ Rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 -2026; Kế hoạch số 187 KH/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 22/02/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng.

+ Duy trì nghiêm túc, có chất lượng chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực cấp ủy với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; hằng năm phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên, kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

+ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác Mặt trận, đoàn thể; quan tâm tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển Đảng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đảng, đoàn thể.

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội.

+ Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm

được cấp uỷ giao gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền bằng các công việc cụ thể, hiệu quả.

+ Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Đổi mới, nội dung, hình thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, sát quần chúng; thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

+ Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

+ Phát huy vai trò trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- *Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ*

+ Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp mình phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

+ Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 15-CTr/TU và Kế hoạch này của Thành uỷ, trong đó, quan tâm một số nội dung:

+ Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, theo hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp, lề lối làm việc khoa học, thực chất, đúng nguyên tắc phù hợp. Rà soát, hoàn thiện, ban hành các quy định, quy chế, quy trình bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở địa phương. Đây mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và của Thành uỷ.

+ Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

- *Chi bộ Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố*

+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan thông qua công tác cán bộ, đảng viên, thông qua công tác kiểm tra, giám sát và triển khai các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của cấp uỷ có liên quan đến các cơ quan bảo vệ pháp luật.

+ Rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của chi bộ; quy chế phối hợp công tác giữa Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan Công an, Thi hành án với các cơ

quan đảng, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách tư pháp.

+ Thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Kế hoạch số 210/KH-UBND, ngày 28/7/2023 của UBND thành phố Cao Bằng về tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 -2025” trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

3.1. Nội dung, thời gian thực hiện Đề án

- Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Triển khai tuyên truyền Đề án điển hình tiên tiến với nhiều hình thức, đổi mới về nội dung, phương pháp, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, sử dụng công nghệ số, phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

- Tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm văn hóa truyền thông Thành phố trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2023 đến năm 2025.

3.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

3.2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành về công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

3.2.2. Chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống

- *Điển hình tiên tiến*: là tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; là nhân tố nổi trội trong các phong trào thi đua, trong thực hiện nhiệm vụ được giao giám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội

- *Tiêu chuẩn chung của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến*:

+ Gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;

+ Có mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua do bộ, ngành, tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức.

+ Có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động xã hội khác nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Căn cứ tiêu chuẩn chung của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, cụ thể:

+ Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình trong xây dựng, phát triển Đảng, chính quyền, đoàn thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

+ Trong lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm lưu thông hàng hóa và xuất khẩu; phát triển thương mại điện tử, tăng cường quản lý thị trường...

+ Trong lĩnh vực nông nghiệp: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và trong xây dựng nông thôn mới.

+ Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước...

+ Trong lĩnh vực y tế: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến có chuyên môn vững vàng gắn liền với y đức tốt trong tất cả các lĩnh vực của ngành y tế góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tâm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

+ Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, đào tạo, giảng dạy, học tập, phát triển giáo dục toàn diện.

+ Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ, thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo; phát huy năng lực, trí tuệ tập thể, cá nhân các nhà khoa học.

+ Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc lan tỏa, tôn vinh các giá trị chân - thiện - mỹ, đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, tỉnh, đất nước.

+ Trong lĩnh vực đối ngoại: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến có cách làm sáng tạo, đổi mới tư duy, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm..

+ Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, xây dựng kinh tế số và xã hội số; các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

+ Trong lĩnh vực cải cách hành chính: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong thực hiện chương trình cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

+ Trong lĩnh vực an sinh xã hội: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

+ Trong đời sống xã hội: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong quần chúng Nhân dân, nhất là người trực tiếp lao động, sản xuất, gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

- Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, địa phương vào mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

3.2.3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phổ biến, tuyên truyền điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, trung thực, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích.

3.2.4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường phát hiện để khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Quan tâm tuyên dương, khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề, đặc biệt khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân được phát hiện thông qua các phong trào thi đua yêu nước.

3.2.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3.2.6. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

4. Tin hoạt động

4.1. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp đoàn công tác của Thành ủy Cao Bằng

Chiều 3/8/2023 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do đồng chí Lê Hải Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác của Thành phố Cao Bằng cho biết: Ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Về các kết quả đạt được, lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định, năng suất các cây trồng chính tăng khá so với cùng kỳ; an ninh lương thực được đảm bảo; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện.

Các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng được 223,45/393,48 tỷ, đạt 56,7% kế hoạch, thương mại, dịch vụ đạt 3.846/6.025 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch giao, bằng 175,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Điểm sáng trong 7 tháng đầu năm 2023, Thành phố là đơn vị đi đầu về khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ, bao gồm cả tổng mức lưu chuyển hàng hóa: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,5% so với cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển hàng hóa tăng 75,8%. Dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển, dự báo số lượt du khách sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Thành phố đón 554.611 lượt du khách (khách quốc tế là 29.159 lượt; khách nội địa là 525.452 lượt).

Công tác quy hoạch tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng. Thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng đến năm 2045; đang triển khai lập 11/11 đồ án quy hoạch phân khu các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

Thu ngân sách Nhà nước đến ngày 31/7/2023 đạt 179,6/413,4 tỷ đồng, đạt 43,4% kế hoạch so với dự toán tình giao. Trong đó thu nội địa được 165,4 tỷ đồng bằng 57,7% so với dự toán giao và tăng 39,6% so với cùng kỳ năm trước. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Thành ủy Cao Bằng đưa ra những đề xuất, kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hỗ trợ trong công tác dân sinh, nâng cao đời sống văn hóa – xã hội của Thành phố trong thời gian tới.



Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, UVBCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá những kết quả nửa đầu năm của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị của Thành ủy Cao Bằng và khẳng định: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp luôn coi công tác thực hiện an sinh xã hội tại các địa phương là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, ngay từ khi mới thành lập, Ủy ban cùng các Tập đoàn, Tổng công ty đã tham gia nhiều chương trình, hoạt động đóng góp cho hệ thống an sinh, xã hội trên khắp của nước, đặc biệt trong quãng thời gian đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đề nghị các Vụ chức năng của Ủy ban phối hợp cùng các doanh nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết, sớm thực hiện các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa trên địa tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới.

4.2. Đoàn kiểm tra thực hiện chương trình 09-CTr/TU của Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tại thành phố Cao Bằng

Chiều 10/8, Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, do đồng chí Nông Thanh Tùng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Cao Bằng.

Thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và ban hành 20 kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, trong

đó: 5 Kế hoạch về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; 03 kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố; 03 kế hoạch về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố (DCCI); 05 kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính và 04 kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chương trình 09 tới cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân được triển khai hiệu quả, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, cải thiện và nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh của Thành phố. Công tác CCHC được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt, chỉ số điểm công tác chỉ đạo điều hành CCHC và Cải cách thể chế đều đạt điểm tối đa. Từ 01/01/2022 đến 30/6/2023 Bộ phận một cửa Thành phố tiếp nhận 10.152 hồ sơ đã giải quyết 10.109 hồ sơ, đạt 99,5%, trong đó giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,1%. Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 4.100 hồ sơ.

Với phương châm "Thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp và dân doanh", Thành phố đã có nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp, dân doanh hoạt động hiệu quả; thường xuyên triển khai các chương trình phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, người quản lý doanh nghiệp, duy trì đối thoại với doanh nghiệp để trực tiếp ghi nhận, xử lý những ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh về những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh để kịp thời có biện pháp điều chỉnh, khắc phục. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã thực hiện đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo nền tảng đột phá để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thành phố kiến nghị: Tỉnh giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng đến tìm hiểu, đầu tư vào các lĩnh vực Thành phố có thế mạnh như: Phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm; xem xét bố trí giao biên chế công chức cho Thành phố cao hơn so với các huyện để đáp ứng khối lượng công việc; UBND tỉnh và các ngành chức năng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai toàn Thành phố để tích hợp vào hệ thống chính quyền đô thị thông minh thành phố Cao Bằng, đáp ứng yêu ngày càng cao về công tác quản lý đất đai và nhu cầu thông tin về đất đai của các tổ chức, cá nhân...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đồng chí Nông Thanh Tùng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Thành phố. Đồng thời đề nghị: BTV Thành ủy, Bí thư Thành ủy cần quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao việc thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy; Chỉ đạo chính quyền, các phòng, ban đoàn thể, UBND các phường xã triển khai thực hiện nghiêm túc, cần có văn bản tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chương trình 09 - CTr/TU; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, rà soát, kiến nghị đề xuất, cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC, nhất là lĩnh vực đất đai; thực hiện công khai, minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm; tăng cường công tác quản lý cấp phép xây dựng;

Nghiên cứu, có ý kiến đề xuất với tỉnh xây dựng đề án vận hành khu đổ thải tập trung; Đề án cây xanh đô thị; phương án quản lý, vận hành các cụm công nghiệp trên địa bàn nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư...

4.3. Thành phố trao tặng xe đạp, sách vở và học bổng cho học sinh khó khăn nhân dịp năm học mới

Sáng 18/8, tại Nhà văn hóa phường Hợp Giang, Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Cao Bằng đã tổ chức chương trình tặng quà "Nâng bước em đến trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2023-2024.

Nhằm chia sẻ nỗi lo toan với các gia đình nghèo có con đang độ tuổi đi học và khích lệ tinh thần hiếu học của các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố đã trích hơn 157 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố để mua và trao tặng 20 xe đạp cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Mua sách giáo khoa, vở viết trao tặng cho 200 em học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhiều cố gắng trong học tập của 11 phường, xã, mỗi em học sinh 01 bộ sách giáo khoa và 10 quyển vở; Cửa hàng Điện máy Tuấn Thủy đã trao tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.



Đồng chí Vũ Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa trước thềm năm học mới, góp phần giúp các bậc phụ huynh và các em học sinh giảm bớt khó khăn, tạo động lực để các em tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi.

